

6/ Hiện trạng bệnh (mô tả và ảnh chụp gửi kèm theo)

7/ Người nhà/ người liên hệ (họ và tên, địa chỉ, điện thoại)

8/ Xác nhận của cơ sở y tế hoặc Hội chữ thập đỏ địa phương.

**Nơi gửi thông tin: Quỹ từ thiện Sức khỏe là số 1**

Địa chỉ: Văn phòng Miền Bắc Quỹ từ thiện Sức khỏe là số 1. 65 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ trực tiếp: Giám đốc Quỹ SKLS1 kiêm Trưởng Đại diện VPMB.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, sđt 0913462161. *Có thể gửi bản scan hồ sơ qua zalo kết nối số điện thoại trên.*

Sau khi tập hợp đầy đủ thông tin, Văn phòng sẽ gửi cho đối tác của Quỹ và thông báo cụ thể các trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ y tế, địa điểm, thời gian được phẫu thuật chỉnh hình khi có thông tin từ nhóm Bác sỹ Y khoa Đại Học Havart, Mỹ.

Xin trân trọng thông báo./.

**GIÁM ĐỐC QUỸ TỪ THIÊN SỨC KHỎE  
TRƯỞNG ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG MIỀN BẮC**



**PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Thu**





**QUỸ TỪ THIỆN SỨC KHỎE LÀ SỐ 1  
ONE HEALTH FOUNDATION**

## **THÔNG BÁO**

Quỹ từ thiện Sức khỏe là số 1 (tên tiếng Anh ONE HEALTH FOUNDATION) là một quỹ từ thiện do Bộ Nội vụ cấp phép thành lập theo Quyết định số 408/QĐ-BNV ngày 26/3/2018. Trụ sở chính của Quỹ ở TP Hồ Chí Minh. Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc và thành lập Văn phòng đại diện Miền Bắc đặt tại địa chỉ số 65 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đang là Giám đốc Quỹ kiêm Trưởng Văn phòng đại diện Miền Bắc.

Tôn chỉ mục đích của Quỹ là *Vì Sức khỏe cộng đồng*, đặc biệt là hỗ trợ dịch vụ chăm sóc y tế cho các đối tượng là trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

Hiện tại, Quỹ từ thiện Sức khỏe là số 1 (SKLS1) có một số dự án được tài trợ quốc tế, trong đó có dự án hỗ trợ mổ hàm ếch miễn phí cho 150 trường hợp người bị khuyết tật hàm ếch do bẩm sinh và chỉnh sửa hàm, lợi cho những người bị tai nạn, gặp khó khăn trong cuộc sống do nhóm Bác sỹ Y khoa Trường Đại Học Havart - Mỹ thực hiện vào tháng 3-4/2024.

Để có hồ sơ người cần hỗ trợ y tế về mổ hàm ếch và chỉnh sửa hàm, lợi gửi cho NHÓM BÁC SỸ xem xét về chuyên môn, Quỹ từ thiện SKLS1 xin thông báo rộng rãi đến các tỉnh phía Nam thông qua Sở y tế và Hội Chữ thập đỏ các địa phương để giúp giới thiệu người cần hỗ trợ mổ hàm ếch và chỉnh sửa khuyết tật ở hàm, lợi.

### **Thông tin cung cấp gồm:**

- 1/ Họ và tên người cần mổ/chỉnh sửa hàm, lợi.
- 2/ Ngày, tháng, năm sinh
- 3/ Giới tính
- 4/ Địa chỉ thường trú
- 5/ Giấy khai sinh hoặc Căn cước công dân (photo)

